

Số: 21 /BC-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2019

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 518

Ngày: 01/2/2019

Chức vụ:

Tên hồ sơ số:

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018).**

Thực hiện báo cáo số 95/BC-TTHĐND ngày 24/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 83/UBND-VX4 ngày 04/01/2019 chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện kiểm tra, giải quyết; Tổng hợp chung UBND tỉnh báo cáo (02) nội dung theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

I. Về lĩnh Tài nguyên và Môi trường:

Cử tri phản ánh hiện nay tình trạng mua bán, lấn chiếm đất do nông trường Tam Đảo quản lý diễn ra phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh cho biết số trường hợp vi phạm và biện pháp quản lý như thế nào?

Trả lời:

Phản ánh của cử tri nêu trên là đúng, theo báo cáo của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco Tam Đảo (Công ty VinEco) tại Văn bản số 79/BC-VEC-TĐ ngày 22/11/2018 thì các vi phạm về tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, có dấu hiệu chuyển nhượng ngầm, xây dựng công trình trái phép trên đất nhận giao khoán của Công ty diễn ra tập trung ở xã Thiện Kế, xã Trung Mỹ và thị trấn Gia Khánh thuộc huyện Bình Xuyên, với tổng số 22 trường hợp (có báo cáo gửi kèm). Để giải quyết dứt điểm tình trạng này trên địa bàn huyện Bình Xuyên ngày 04/12/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 9604/UBND-NN5, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn: Gia Khánh, Thiện Kế, Trung Mỹ cùng Công ty VinEco lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên diện tích đất Công ty VinEco chuyển người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp người vi phạm cố tình không chấp hành quyết định xử lý và tiếp tục vi phạm, UBND huyện căn cứ tính chất, mức độ vi phạm giao Công an huyện điều tra xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Mặt khác để quản lý tốt diện tích đất của Công ty VinEco trên địa bàn tỉnh, ngày 31/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty VinEco, trong đó có nội dung: Đồng ý chủ trương để Công ty VinEco bàn giao lại 405,77ha về địa phương xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; Công ty có trách nhiệm quản

lý đến ngày UBND tỉnh chính thức có quyết định thu hồi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích và xây dựng trái phép trên diện tích đất này; rà soát, thanh lý các hợp đồng giao khoán đất, cho thuê đất, cho mượn đất, hợp tác kinh doanh trên đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (nếu có) trong diện tích hết nhu cầu sử dụng theo phương án sử dụng đất được phê duyệt để giải quyết dứt điểm các tồn tại trước khi lập hồ sơ trả lại đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

II. Về lĩnh vực Xây dựng

Cử tri xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã nhiều năm đề nghị tỉnh đầu tư cung cấp nước sạch cho nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan nào giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng sớm giải quyết để nhân dân được thụ hưởng?

Trả lời:

Xã Hợp Châu là huyện lỵ của huyện Tam Đảo, được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V, hiện tại đô thị Hợp Châu chưa có hệ thống cấp nước sạch, các cơ quan, đơn vị và nhân dân chủ yếu dùng nước giếng đào, giếng khoan, không đảm bảo về chất lượng và nhu cầu dùng nước, vì vậy việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu, kết hợp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực lân cận là cần thiết. Ngày 21/5/2015, UBND huyện Tam Đảo cũng đã có văn bản số 375/UBND-CT, đề nghị UBND tỉnh cho đầu tư hệ thống cấp nước đô thị Hợp Châu, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn.

Năm 2015, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng lập đề xuất dự án công bố lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (khuyến khích nhà đầu tư bỏ 100% vốn để đầu tư dự án). Tuy nhiên, qua nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước không lớn, chủ yếu phục vụ cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn và dân cư sinh sống dọc theo quốc lộ 2B cũ và đường tỉnh 302, trong khi đó kinh phí đầu tư tương đối lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, nên việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để ĐTXD hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu sẽ không khả thi.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri xã Hợp Châu, ngày 31/3/2016 UBND tỉnh có văn bản số 1683/UBND-CN1 giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hình thức đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu, ngày 06/4/2016 Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Tam Đảo, Công ty cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Trên cơ sở kết quả của hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh cho đầu tư hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại văn bản số 1142/SXD-HTKT ngày 07/4/2016 (*Quy mô xây dựng: Đường ống cấp nước cho đô thị Hợp Châu sử dụng ống nhựa HDPE, được đấu nối từ đường ống cấp nước D400 chạy dọc đường Hợp Châu - Đồng Tỉnh với chiều dài tuyến ống Dn280 khoảng 1.230m; ống Dn225 khoảng 2.840m; ống Dn160 khoảng 1.860m; ống Dn110 khoảng 3.230m và 02 máy bơm tăng áp được đặt trên đường ống. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14,3 tỷ đồng*).

Ngày 09/5/2016, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 101/TTr-UBND Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước đô thị Hợp Châu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, ngay sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018), Sở Xây dựng đã làm việc với UBND huyện Tam Đảo để bàn về hình thức, nguồn vốn, quy mô đầu tư dự án hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu. Ngày 28/12/2018, UBND huyện Tam Đảo đã có Tờ trình số 306/TTr-UBND Trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xin hỗ trợ kinh phí ĐTXD hệ thống cấp nước cho đô thị Hợp Châu. Hiện nay, Sở Tài chính đang nghiên cứu giải quyết đề nghị của UBND huyện Tam Đảo.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết về các nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TTHĐND tỉnh (BC);
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- CPCT; CPVP;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT;

(H 45 b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Duy Thành